



# สาร อสส.

ปัจจุบัน การฟอกเงินเป็นปัญหาที่ส่งผลกระทบต่ออย่างรุนแรงต่อระบบเศรษฐกิจและสังคม รัฐบาลจึงมีนโยบายต่อต้านการคอร์รัปชันทุกรูปแบบ โดยมอบแนวทางการทำงานให้หน่วยงานต่าง ๆ ให้มีความโปร่งใส มีมาตรฐาน สามารถตรวจสอบได้อย่างเป็นระบบ กรมส่งเสริมสหกรณ์ เป็นหน่วยงานหนึ่งที่ได้ดำเนินนโยบายการแก้ปัญหาการทุจริตคอร์รัปชันมาปรับใช้ในการทำงานอย่างเป็นรูปธรรม โดยมุ่งหวังที่จะสร้างความเข้มแข็งให้สหกรณ์ดำเนินกิจการบนหลักของธรรมาภิบาล โดยเฉพาะอย่างยิ่งเรื่องการเงิน ซึ่งเป็นส่วนสำคัญ ที่จะทำให้สหกรณ์ประสบความสำเร็จหรือล้มเหลวได้ ดังนั้น เรื่องธุรกรรมด้านการเงินของสหกรณ์จะต้องมีความถูกต้องภายใต้กรอบของกฎหมาย และติดตามดูแลอย่างต่อเนื่อง ซึ่งจะเป็นการลดความเสี่ยงให้กับสมาชิกสหกรณ์

ด้วยเหตุนี้ จึงได้มีการลงนามบันทึกข้อตกลง หรือ MOU ระหว่างกรมส่งเสริมสหกรณ์ กรมตรวจบัญชีสหกรณ์ และสำนักงานป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน (ปปง.) เพื่อป้องกันและปราบปรามการฟอกเงินในกิจการสหกรณ์ โดยร่วมมือกัน ๓ ด้าน คือ ๑) ให้ความร่วมมือและแลกเปลี่ยนข้อมูลของทั้ง ๓ หน่วยงาน พร้อมทั้งสนับสนุนทางด้านวิชาการ บุคลากร หรือดำเนินการตามคำเรียกร้องของหน่วยงาน ๒) สนับสนุนนโยบายการป้องกันและปราบปรามการฟอกเงิน และต่อต้านการสนับสนุนการฟอกเงินแก่การก่อการร้าย และ ๓) ร่วมมือพัฒนาบุคลากรทั้ง ๓ หน่วยงาน ให้มีทิศทางการทำงานไปในทางเดียวกัน ซึ่งที่ผ่านมา กรมส่งเสริมสหกรณ์ได้สั่งการสหกรณ์จังหวัดทุกจังหวัดเข้าไปตรวจสอบสหกรณ์ในพื้นที่รับผิดชอบ ว่ามีสหกรณ์ที่จะต้องพัฒนาหรือแก้ไขปัญหา

อย่างเข้มงวดมากน้อยเพียงใด เพื่อให้ได้ฐานข้อมูลที่ชัดเจน มีความแม่นยำ การยกระดับมาตรฐานสหกรณ์เป็นสิ่งสำคัญ หากสหกรณ์มีการบริหารจัดการที่โปร่งใส ตรวจสอบได้ สถานภาพการเงินของสหกรณ์มีแนวโน้มที่ดี ก็จะเป็นการยกระดับมาตรฐานของสหกรณ์ได้อีกทางหนึ่ง

นอกจากนี้ กรมส่งเสริมสหกรณ์ยังได้มีการสร้างเครือข่ายกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง โดยจะไม่ทำงานในเชิงจับผิด แต่เน้นให้ทุกฝ่ายรู้จักหน้าที่ตนเอง ต้องทำงานเพื่อตอบสนองความต้องการของประชาชนอย่างเต็มที่ ขอให้ทุกคนมีจิตสำนึก คำนึงถึงประโยชน์ของประเทศชาติเป็นหลัก ที่ผ่านมา การทุจริตที่เกิดขึ้นส่วนใหญ่มาจากสหกรณ์ขาดความเข้าใจในการทำงานตามวัตถุประสงค์ที่ชัดเจน หน่วยงานราชการจึงต้องเข้าไปให้ความรู้ ความเข้าใจ เป็นพันธมิตรที่ดีกับสหกรณ์

ในขณะเดียวกัน กรมส่งเสริมสหกรณ์ ได้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ และทบทวนแก้ไขเพิ่มเติมร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์ พ.ศ. ๒๕๔๒ เนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันทั้งเรื่องเศรษฐกิจและสังคมมีการเปลี่ยนแปลงไปมาก สหกรณ์จึงต้องมีการปรับตัวเพื่อก้าวทันสถานการณ์มากขึ้น อาจจะต้องมีการปรับปรุงรายละเอียดเนื้อหากฎระเบียบ ข้อบังคับ ให้มีความเหมาะสม มีความรัดกุมและเข้มแข็งมากยิ่งขึ้นในแง่ของการป้องกันทุจริต จากเดิมที่เน้นเรื่องการส่งเสริมเป็นหลัก ซึ่งการจะบังคับใช้กฎหมายนั้น ต้องเกิดจากการยอมรับของทุกฝ่าย จึงจะมีประสิทธิภาพ การดำเนินงานจะต้องเป็นไปในทิศทางเดียวกันโดยยึดหลักธรรมาภิบาล และคำนึงถึงสมาชิกสหกรณ์เป็นสิ่งสำคัญ

การรับฟังความคิดเห็นเกี่ยวกับร่างพระราชบัญญัติสหกรณ์นี้ จะนำเอาผลการประชุมที่ได้มารวบรวมและร่างเป็นพระราชบัญญัติสหกรณ์ และนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณาต่อไป เนื่องจากขบวนการสหกรณ์มีการพัฒนาและขยายตัวขึ้นอย่างกว้างขวาง การกำกับดูแลสหกรณ์ผ่านกฎระเบียบ ข้อบังคับ บทลงโทษ รวมไปถึงกระบวนการส่งเสริมสหกรณ์จะมีความชัดเจนมากขึ้น

วิโรจน์ ทรัพย์สงสุข

(นายวิโรจน์ ทรัพย์สงสุข)

อธิบดีกรมส่งเสริมสหกรณ์

พฤศจิกายน ๒๕๕๘